

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIV**  
**xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững đạt tiêu chí**  
**đô thị loại II, hướng đến đô thị thông minh, giai đoạn 2021-2025,**  
**định hướng đến năm 2030**

-----

**I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN**

Qua hơn 14 năm thành lập thành phố trực thuộc tỉnh đến nay, thành phố Sóc Trăng đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, là đầu mối giao thông quan trọng để thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với xu thế phát triển đô thị; lĩnh vực thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh theo từng năm. Thu ngân sách trong cân đối bình quân hàng năm tăng 15,45%, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế chung của tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị giữ vững ổn định; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đạt kết quả tích cực; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, nhiều công trình, dự án được triển khai đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển, cải thiện diện mạo đô thị. Hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin phát triển đồng bộ, công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, như: y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, khai báo thuế,..; số thuê bao Internet băng rộng cố định và băng rộng di động đạt trên 15 thuê bao/100 dân; tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên 100 dân đạt 100%,... đây là nền tảng, là điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

*Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thành phố vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế:* kinh tế thành phố tuy phát triển nhưng chưa tương xứng với vị trí, vai trò trung tâm của tỉnh. Kết cấu hạ tầng phát triển chưa đồng bộ; còn 2 chỉ tiêu về mật độ đường giao thông và quy mô dân số đô thị chưa đạt tiêu chí của đô thị loại II theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Việc thực hiện các dự án phát triển đô thị còn một số khó khăn, các dự án nhà ở, khu đô thị chậm được triển khai; hệ thống đường trục chính đô thị chưa được xây dựng hoàn chỉnh, một số tuyến đường còn nhỏ hẹp; công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm

còn chậm; thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế,... Công tác quản lý quy hoạch, cảnh quan đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng còn nhiều vấn đề quan tâm.

*Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, chủ yếu là do nguồn lực đầu tư phát triển thành phố còn hạn chế; cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố chưa đủ mạnh để tạo ra động lực mới cho phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền các cấp từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu. Trình độ, năng lực của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.*

## **II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU**

### **1. Quan điểm**

- Xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững, hướng tới đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Phát triển và quản lý đô thị là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị của chính quyền các cấp.

- Xây dựng và phát triển thành phố Sóc Trăng với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thích ứng với quá trình biến đổi khí hậu. Chủ động, sáng tạo, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế, tiềm năng, mối tương quan, liên kết giữa thành phố với các huyện, thị xã trong tỉnh, góp phần tạo động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

- Phát triển nhanh và bền vững thành phố Sóc Trăng trên cơ sở phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, như: thương mại, dịch vụ và du lịch để thành phố là trung tâm có điều kiện sống tốt, có sức cạnh tranh cao trong khu vực; thu hút, phát triển dân cư đô thị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng quy mô, mật độ dân số trên địa bàn thành phố.

- Các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Sóc Trăng phải gắn liền với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân.

### **2. Mục tiêu**

#### *2.1. Mục tiêu tổng quát*

Xây dựng và phát triển thành phố Sóc Trăng đạt đô thị loại II, xây dựng những yếu tố nền tảng cơ bản để phát triển đô thị thông minh, thành phố kinh tế - sinh thái, đô thị có điều kiện sống tốt, có sức cạnh tranh cao, có bản sắc riêng và phát triển bền vững, tạo động lực phát triển chung của tỉnh.

## 2.2. Mục tiêu cụ thể

### (1). Đến năm 2022

- Thành phố Sóc Trăng được công nhận đô thị loại II và chuẩn bị nền tảng để thực hiện thí điểm mô hình đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các dự án: Dự án tuyến đường Vành đai I, dự án đường Trần Quang Khải nối dài, nhà thi đấu tổng hợp, Khu vui chơi triển lãm và Hội chợ tỉnh; mở rộng kè đi bộ giữa 2 cầu C247, cầu 30/4, cầu Khu Hành Chính, cầu chữ Y đến đường Hùng Vương, cầu Mạc Đĩnh Chi; cải tạo, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo hướng đến Trà Tim. Hình thành Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đô thị tại thành phố Sóc Trăng, kết nối đồng bộ hệ thống Camera để quản lý, xử lý các vấn đề về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, phản ánh hiện trường (IOC),... tiến tới kết nối đồng bộ Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm vụ Sóc Trăng.

### (2). Đến năm 2025

- Hoàn thành mức cao của các tiêu chí đô thị loại II, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và xây dựng cơ sở dữ liệu chủ yếu để hướng đến đô thị thông minh.

- Hoàn chỉnh 100% các đồ án quy hoạch phân khu và thiết kế đô thị. Mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy  $\geq 7,5\text{m}$ ) đạt đến  $7\text{km}/\text{km}^2$ . Hoàn chỉnh các dự án nhà ở hiện có, theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Hoàn thành các tuyến đường trong các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu đã phê duyệt, như: Quy hoạch phân khu chợ Đầu mối Phường 8 (239 ha), Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hồ Nước Ngọt; đường Vành đai II (đoạn từ đường Phạm Hùng đến Quốc lộ 60),... Hoàn thành Dự án Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, Dự án cải tạo hệ thống hạ tầng, nạo vét kênh thoát nước; có nhà tang lễ thành phố Sóc Trăng.

- Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thành phố. Hồ sơ, công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ, công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) đạt 80% tại cấp thành phố, 60% tại cấp phường. Xây dựng dữ liệu số về quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông,... Hoàn thành dự án nâng cấp bổ sung nền tảng Chính phủ điện tử theo kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0; nâng cấp, tích hợp, xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Hình thành Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm vụ tại thành phố Sóc Trăng.

### (3). Định hướng đến năm 2030

- Hoàn thành các yếu tố cần thiết phục vụ xây dựng đô thị thông minh; phân đầu xây dựng thành phố Sóc Trăng đạt một số tiêu chí chủ yếu của đô thị loại I.

- Mở rộng quy mô, không gian đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Phát triển, mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng khung theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thành phố; nâng cao vai trò, vị thế cạnh tranh của thành phố với các đô thị trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phân đầu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng đạt khoảng 85%-90%.

## III- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

### 1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Tập trung tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững theo tiêu chí đô thị loại II và vai trò, lợi ích của đô thị thông minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững theo tiêu chí đô thị loại II và đô thị thông minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác quản lý và phát triển đô thị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn mình phụ trách. Tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản trị an toàn công cộng xã hội, giám sát đô thị, môi trường, phòng, chống tội phạm và các lĩnh vực quản lý xã hội khác.

### 2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế để hướng đến thực hiện đô thị thông minh

Tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của thành phố để phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục triển khai các công trình, dự án; trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh để thu hút

đầu tư, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp gắn với du lịch.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, cung ứng dịch vụ gắn với phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; phát triển mạng lưới chợ đúng theo quy hoạch; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, khai thác hệ thống chợ theo các đề án, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát triển thương mại theo hướng kết nối với hệ thống chợ, trung tâm thương mại các huyện, thị xã, thành phố, tạo thành mạng lưới cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Chú trọng phát triển thương mại điện tử; xây dựng trang website hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các loại hình, sản phẩm du lịch, chất lượng phục vụ của các cơ sở lưu trú; nâng cao tầm vóc của các sự kiện, lễ hội độc đáo của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hoá lễ hội, di tích lịch sử, phát triển các điểm du lịch trên địa bàn thành phố, gắn kết với các khu, điểm du lịch của tỉnh,... nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch.

Tập trung phát triển các ngành nghề sản xuất công nghiệp phù hợp gắn với định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố; phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân hàng năm trên 13,14%. Quan tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, canh tác hữu cơ để cung cấp sản phẩm hàng hoá cho các siêu thị, phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố. Quan tâm nâng cao giá trị sản xuất lúa trên đơn vị diện tích theo hướng ứng dụng cơ giới hóa trong khâu sản xuất, chuyển đổi sử dụng giống lúa có giá trị cao. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng từ 1 đến 2 mô hình mẫu chuẩn canh tác lúa theo hướng công nghệ sinh thái có liên kết tiêu thụ (diện tích từ 5 đến 10 ha/mô hình). Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP của thành phố. Duy trì, nâng hạng và định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, có thể mạnh tham gia Chương trình OCOP của tỉnh, có ít nhất 100 sản phẩm OCOP được công nhận.

### **3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển đô thị**

Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực, quy hoạch chi tiết các phường. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Phát triển

hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch và tiếp nhận các ý kiến góp ý, phản hồi của cộng đồng, giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiêu dự án thành phố Sóc Trăng, các dự án đã định hướng trong Quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu. Có kế hoạch cụ thể triển khai các hạng mục, công trình, dự án đã được đề xuất xác định cụ thể trong Chương trình phát triển đô thị thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Nguồn lực thực hiện chủ yếu từ ngân sách thành phố, ngân sách tỉnh hỗ trợ và một phần ngân sách Trung ương.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường,...), từng bước ngầm hóa các hệ thống đường dây, đường ống hạ tầng sử dụng chung phù hợp; kết hợp đầu tư xây dựng mới với nâng cấp, sử dụng có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có. Chú trọng nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới hệ thống giao thông bảo đảm so với tiêu chí về đô thị loại II, ưu tiên đầu tư các tuyến Vành đai, các tuyến đấu nối các tuyến Vành đai, các công trình trọng điểm theo quy hoạch, kế hoạch, danh mục đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông kết nối các huyện, tuyến đê bao ngăn mặn và đường an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển Trần Đề và đường nối Trần Đề, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tuyến tránh Quốc lộ I, như: chiếu sáng, cây xanh,...

Thực hiện nâng cấp, chỉnh trang các khu nhà ở hiện hữu, nhất là các khu nhà ở chưa bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy,... Đầu tư, nâng cấp các tuyến cửa ngõ, thảm nhựa nóng tất cả các tuyến đường còn lại trong nội ô thành phố, chỉnh trang vỉa hè, quản lý và khai thác vỉa hè một cách đồng bộ và hiệu quả văn minh theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Định hướng ngầm hóa điện sinh hoạt và đường dây thông tin liên lạc một số tuyến đường chính trung tâm thành phố.

Phát triển hạ tầng đô thị thông minh, ưu tiên đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh và hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông. Xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm vụ tại thành phố Sóc Trăng; xây dựng, nâng cấp, tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh; thực hiện quản lý số trên một số lĩnh vực: quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông,... Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Triển khai phủ sóng mạng di động 5G đến 10/10 phường trong toàn thành phố để mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp, chất lượng cao.

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường; chú trọng công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Thực hiện việc thu gom, phân loại rác tại nguồn và xử lý chất thải rắn phát sinh tại các đô thị, khu dân cư, nhất là chất thải y tế, công nghiệp, nguy hại, như: 99,5% chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ được thu gom xử lý; 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải; 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý,... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sản xuất sạch; phát triển các công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải. Khuyến khích, xây dựng lộ trình từng bước sử dụng các vật liệu xây dựng mới tiên tiến, thân thiện với môi trường. Nghiên cứu đưa vào áp dụng các mô hình đô thị xanh, đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện thành phố. Thực hiện thí điểm dự án hỗ trợ mai táng tập trung theo quy hoạch hướng tới mai táng bằng công nghệ hiện đại không ảnh hưởng môi trường.

#### **4. Tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị thành phố**

Phát huy nguồn lực theo phân cấp ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; tranh thủ, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư các công trình, dự án phục vụ phát triển đô thị, đặc biệt là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất công theo phương án được duyệt để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển; khai thác hiệu quả quỹ đất, đặc biệt là thực hiện các dự án phát triển khu công nghiệp, đô thị.

Vận dụng các cơ chế xã hội hoá, huy động vốn từ các nguồn lực trong xã hội. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế và an sinh xã hội, nhất là các dự án nhà ở, y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ, đầu tư trong các lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, cải thiện môi trường và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh.

Đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thương hiệu và tiềm năng, đầu tư phát triển của thành phố nhằm tạo sức thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, vận dụng chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê đất và thủ tục hành chính thông thoáng.

#### **5. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững**

Tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất hệ thống trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường trang thiết bị y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chú trọng phát triển các tiện ích, dịch vụ công cộng thông minh cho dân cư đô thị, đẩy mạnh triển khai ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, khuyến khích các mô hình giáo dục

đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe trực tuyến,...; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thành phố. Xây dựng hoàn chỉnh các thiết chế thể thao cấp tỉnh, như: sân vận động, nhà thi đấu tổng hợp,... và đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao thành phố, Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố, công viên, quảng trường, vườn hoa, các biểu tượng cửa ngõ của thành phố,... Nghiên cứu phát triển các công trình văn hóa nghệ thuật tạo điểm nhấn đô thị, nâng cấp hoàn chỉnh các công trình văn hóa, các di tích lịch sử; phát triển các công trình thương mại dịch vụ, chợ, xây dựng dịch vụ về đêm, nâng tầm khai thác kết hợp du lịch quảng bá lịch sử, văn hóa, ẩm thực của con người thành phố Sóc Trăng.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm nghèo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức, cá nhân về công tác xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Tăng cường công tác nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

## **6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng chính quyền điện tử, Chính phủ số**

Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch, công khai, bình đẳng; tăng cường dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động để đáp ứng nhu cầu thị trường; nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công vụ trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu xây dựng “Chính phủ điện tử”, “Chính phủ số”; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Xem cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính đô thị hiện đại.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; xây dựng hệ thống chính quyền các cấp của thành phố bảo đảm năng lực quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội, nhất là quản lý quy hoạch, kế hoạch, quản lý đô thị về đất đai, kiến trúc, xây dựng, vệ sinh môi trường, trật tự xã hội,... Xem xét thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho thành phố Sóc Trăng trong thực hiện một số công trình, dự án, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đô thị, nhất là về quy hoạch, xây dựng, bảo đảm tuân thủ các quy hoạch, chương trình phát triển đô thị được duyệt; quản lý, kiểm tra chặt chẽ trên lĩnh vực xây dựng công trình, nhà ở, kịp thời xử lý các vi phạm về xây dựng và trật tự đô thị, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vi phạm về chế độ sử dụng và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội,... Kịp thời giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong việc quản lý và sử dụng đất đô thị, nhà ở. Tập trung tháo gỡ khó khăn, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân trong triển khai thực hiện các công trình dự án, tạo đồng thuận xã hội, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, sớm hoàn thành các công trình, dự án, bảo đảm tiến độ, đưa vào hoạt động.

### **7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của đô thị thông minh**

Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị loại II một cách bền vững. Thực hiện đồng bộ và nâng cao chất lượng các khâu trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức phẩm chất tốt, có năng lực, phục vụ tốt nhân dân. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với luân chuyển đội ngũ cán bộ cho thành phố; huy động các nguồn nhân lực của xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chú trọng chuẩn hóa, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về quy hoạch, quản lý đô thị, khoa học và công nghệ, chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nhất là về công nghệ thông tin gắn với công nghệ số, đô thị thông minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phát triển năng lực, kỹ năng, trách nhiệm của công dân trong xây dựng đô thị thông minh.

### **8. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân**

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch,... Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh con người; giải quyết có hiệu quả các vụ việc có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Kịp thời ứng phó với mọi tình huống, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy hiệu quả thế trận quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhận thức mối quan hệ chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát

triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị. Chú trọng việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đi đôi với bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; triển khai thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết trực tuyến trên Internet các thủ tục hành chính liên quan đến an ninh, trật tự của tổ chức, cá nhân.

#### **IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh uỷ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong tỉnh. Các huyện, thị xã xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với thành phố Sóc Trăng trên các lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

**2.** Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh quán triệt Nghị quyết của Tỉnh uỷ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách cụ thể thực hiện Nghị quyết, bảo đảm đúng quy định pháp luật, trong mối quan hệ tương quan với các huyện, thị xã trong tỉnh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và giám sát việc thực hiện.

**3.** Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo nâng cấp đô thị thành phố Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại II; chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp, hỗ trợ Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách trong phát triển thành phố; tham mưu Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết Nghị quyết vào năm 2025, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết vào năm 2030.

**4.** Thành uỷ Sóc Trăng tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết của Tỉnh uỷ và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; phát huy cao độ sự đồng thuận xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Sóc Trăng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh trong xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách,... trong phát triển thành phố.

#### Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN&T78),
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

**T/M TỈNH ỦY  
BÍ THƯ**

**Lâm Văn Mẫn**